

CUỘC THI VIẾT

**“CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN HỌC TẬP,
LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”.**

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÌNH

Nghề nghiệp: Giáo viên

SĐT: 0917561367

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hợp Đức

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI ĐỒ SƠN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng và mẫu mực về tư tưởng và phong cách gần dân, trọng dân, suốt đời vì nhân dân, hết lòng chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bằng những việc làm thiết thực đã và đang cổ vũ mọi người dân Việt Nam bước tiếp hành trình đầy vẻ vang, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp sức xây dựng và phát triển đất nước.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; an sinh xã hội được chú trọng, quan tâm trong từng chính sách phát triển. Việt Nam có chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao trên thế giới và cũng là một trong những nước đi đầu trong việc hoàn thành sớm các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ,

được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Để góp phần hoàn thành sớm các mục tiêu trên, mỗi tập thể, cá nhân cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, khí phách của con người Việt Nam, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Với Đồ Sơn là một quận mới của thành phố Hải Phòng được thành lập 2007 có vị trí địa lý rất quan trọng với thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Đồ Sơn là quận có tiềm năng phát triển về các lĩnh vực: Du lịch, Thủy sản, nông nghiệp, con người Đồ Sơn cần cù, chịu khó. Dựa trên các tiềm năng đó, lãnh đạo quận Đồ Sơn cùng với nhân dân nỗ lực phấn đấu, càng ngày Đồ Sơn càng thay da đổi thịt.

Năm 2023, quận Đồ Sơn lấy chủ đề năm “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chỉnh trang, phát triển đô thị và thu chi ngân sách” với 27 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả., Quyết tâm phục hồi kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút các nguồn lực để xây dựng và phát triển quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, thông minh...

Đồ Sơn đã có nhiều đổi mới nhanh chóng trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch. Các tuyến đường bộ ven biển mở rộng, tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông du lịch, không gian thiên nhiên ưu ái với nhiều cảnh sắc hùng vĩ, nhiều công trình nằm trong danh sách di tích lịch sử cấp quốc gia. Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động và có thu nhập ổn định. Sân gôn quốc tế và khu đô thị sinh thái được xây dựng hiện đại. Trong đó, có thể kể đến dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của Tập đoàn Geleximco (phường Vạn Hương) với

tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng được Tập đoàn tập trung nguồn lực tài chính để triển khai với tốc độ nhanh nhất để sớm đưa vào hoạt động kỳ vọng sẽ đưa du lịch Đồ Sơn lên tầm cao mới xứng tầm với tiềm năng, lợi thế. Khu du lịch Hòn Dấu là một quần thể liên quan đến các điểm du lịch, giải trí, nhà hàng, khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, ngành khai thác thủy sản Đồ Sơn được dự báo nhanh chóng thoát khỏi khó khăn bằng dự án nâng cấp Cảng cá Ngọc Hải, dự án đầu tư xây dựng khu hậu cần nghề cá...

Đồ Sơn đã thực sự trở thành con Rồng đang vươn mình ra biển lớn trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước đúng như lời kêu gọi của Bác. Tuyệt vời hơn cả là việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của quận Đồ Sơn. Tính đến thời điểm này 100% các trường được đầu tư cơ sở vật về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư các trang thiết bị dạy và học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt trên 80%.

Những kết quả trên là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đảng bộ quận Đồ Sơn tập trung nêu cao tinh thần tự chủ, đổi mới tư duy để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch- dịch vụ.

Bản thân một người dân trên quê hương Đồ Sơn tôi rất tự hào về những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Đồ Sơn phấn đấu xây dựng những năm qua và thấy được ý thức trách nhiệm của mình cao hơn nữa trong việc xây dựng quê hương đất nước nói chung và quê hương Đồ Sơn nói riêng.

Để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW cũng như các cuộc vận động do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT phát động, là một giáo viên trường Tiểu học Hợp Đức, trong những năm qua bản thân tôi đã tích cực, tự giác thực hiện

nhệm vụ trong công tác giảng dạy, có ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhệm vụ được giao. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng luôn được đồng nghiệp, học sinh yêu quý và phụ huynh kính trọng. Thực hiện việc nêu gương “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương” sáng về đạo đức, nhiệt huyết với nghề, yêu thương học sinh, thực hiện tốt nhệm vụ giảng dạy. Năm học 2021-2022 chương trình thay sách đối với khối lớp 2, tôi dành thời gian nghiên cứu chương trình giáo dục 2018, tham gia các lớp tập huấn thay sách, tham dự các chuyên đề của quận, trường. Trong các giờ học, tôi luôn luôn đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy, tạo không khí vui tươi, thoải mái cho các con trong mỗi giờ học, khen ngợi, động viên học sinh kịp thời. Tôi luôn tìm tòi, vận dụng nhiều cách thức để giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy. Học sinh lớp tôi yêu thích các giờ học và cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” và ngôi trường Tiểu học Hợp Đức thực sự là “Trường học HẠNH PHÚC”.

Đối với học sinh, việc học tập và làm theo Bác được đánh giá qua các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhà trường khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là tăng cường ý thức và ý chí học tập, tu dưỡng đạo đức, hành vi văn minh, tuân thủ nội quy nhà trường. Học sinh được giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống, giáo dục lòng nhân ái, ý thức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn qua việc tổ chức các buổi quyên góp ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trao quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Trong những năm qua tôi đã đạt được các danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, là giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp quận và đạt danh hiệu “giỏi việc trường, đảm việc nhà”; các năm tỉ lệ học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi và chuyên lớp 100%., có học sinh đạt giải quốc gia về thi Tiếng hát dân ca; đạt giải cấp Thành phố về Thiếu nhi kể chuyện về Bác Hồ,...

Với những việc làm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tôi, đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tôi sẽ tiếp tục lan tỏa đến tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngày càng thấm sâu và thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, tôi nhận thấy để góp phần vào sự nghiệp phát triển và đổi mới Đồ Sơn, cô trò trường Tiểu học Hợp Đức cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, nêu lên những điều tốt đẹp để mình góp phần nhỏ vào “*một rừng hoa đẹp*”. Và để có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy chi bộ, chính quyền cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác, điều đó sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Người viết

Nguyễn Thị Bình

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỒ SƠN XƯA VÀ NAY



Biển Đồ Sơn ngày xưa



Biển Đồ Sơn ngày nay



Trường TH Hợp Đức
trước khi đạt chuẩn quốc gia



Trường TH Hợp Đức
sau khi đạt chuẩn quốc gia